

THÁI THUY

Siết chặt quản lý, bảo vệ rừng ngập mặn

Thời gian gần đây, tại một số xã ven biển của huyện Thái Thụy để xảy ra tình trạng người dân tự ý chặt phá cây rừng, lấn chiếm rừng ngập mặn (RNM) làm đầm nuôi trồng thủy sản, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng và công tác phòng, chống thiên tai... Để ngăn chặn tình trạng trên, UBND huyện đang tích cực chỉ đạo các ngành chức năng, UBND xã có diện tích RNM tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển RNM trên địa bàn.

Hiện nay, tổng diện tích RNM của toàn huyện Thái Thụy là hơn 2.514ha, chiếm 9,36% diện tích đất tự nhiên và hơn 31% diện tích bãi bồi ven biển. Từ năm 1990 đến nay, trên địa bàn các xã ven biển của huyện, RNM được trồng thông qua các chương trình, dự án lâm nghiệp, nhất là dự án trồng rừng phòng ngừa thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Đan Mạch tài trợ. Qua các năm thực hiện dự án, bình quân toàn huyện trồng được khoảng trên 100ha/năm. RNM tại huyện có vai trò hết sức quan trọng trong phòng, chống thiên tai, bảo vệ đê điều, chắn sóng biển, bão gió, chống xói mòn, sạt lở, xâm nhập mặn giảm thiểu sự tàn phá của bão, triều cường, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, cân bằng hệ sinh thái... Nhờ có RNM che chắn, các đầm nuôi trồng thủy sản và đê biển chắn sóng ở các



Trồng rừng ngập mặn tại vùng đất bãi bồi ven biển xã Thụy Xuân (Thái Thụy).

xã ven biển như: Thụy Hải, Thụy Xuân, Thụy Trường, Thái Độ, Thái Thượng được bảo vệ tốt khi có bão. Nhận thức được tầm quan trọng của RNM, những năm gần đây, huyện đã tiếp nhận nhiều dự án trồng rừng của tỉnh triển

khai trên địa bàn. Cụ thể, từ năm 2011 - 2017 triển khai các dự án: trồng RNM ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Thái Độ với diện tích 77ha từ nguồn vốn ODA do Chính phủ Đan Mạch tài trợ; phục hồi phát triển bền vững hệ sinh thái

RNM do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ trồng 160ha rừng tại hai xã Thụy Xuân, Thụy Hải; mít tình hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới và trồng cây đầu xuân năm 2017 với 3.000 cây trang, bản chua trồng tại vùng đất bãi bồi ven

biển xã Thụy Xuân. Mặc dù việc trồng, phát triển rừng đã được tỉnh, huyện triển khai có hiệu quả trong thời gian qua nhưng thực tế cho thấy việc bảo vệ RNM trên địa bàn Thái Thụy vẫn còn bộc lộ những mặt hạn chế, nhất là để xảy ra tình trạng người dân chặt phá RNM. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do một số cấp ủy, chính quyền xã chưa sâu sát trong công tác quản lý rừng; lực lượng kiểm tra, giám sát, quản lý, bảo vệ rừng thiếu và yếu về mặt chuyên môn nên việc phát hiện, xử lý các vi phạm chưa kịp thời, cương quyết...

Thụy Trường là một trong số xã có tổng diện tích RNM lớn của huyện với 778ha. Mới đây, trên địa bàn xã để xảy ra tình trạng một hộ dân có hành vi xâm hại hơn 7.000m² RNM tại khu vực tiếp giáp của sông Hóa do địa phương quản lý. Xác định tính chất vi phạm của vụ việc, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Thụy Trường phối hợp các ngành chức năng tỉnh, huyện xác minh, điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ông Vũ Tiến Thiện, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay sau khi để xảy ra sự việc trên, địa phương đã chấn chỉnh lại công tác quản lý, bảo vệ rừng; đôn đốc hộ vi phạm khắc phục hậu quả, trồng trả lại cây rừng tại các diện tích bị xâm hại. Ngoài ra, UBND xã đang tích cực chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân trong xã tăng

cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng theo sự chỉ đạo của UBND huyện. Trong đó, tổ chức họp, chỉ đạo các hộ được xã thuê khoán để trông coi, quản lý, bảo vệ rừng thường xuyên kiểm tra trên diện tích rừng được giao, khoán để phát hiện sớm, kịp thời, ngăn chặn vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, khai thác, bảo vệ, phát triển rừng.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ RNM đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về công tác lâm nghiệp trên địa bàn, UBND huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo các ngành, đơn vị có liên quan, UBND các xã có diện tích RNM nâng cao vai trò, trách nhiệm, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để quản lý, bảo vệ rừng; rà soát, kiện toàn và tăng cường hoạt động của đội tự quản bảo vệ rừng mà địa phương đã thuê khoán. Chỉ đạo lực lượng này thường xuyên kiểm tra trên diện tích được giao khoán để phát hiện các hành vi vi phạm báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng xử lý; đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, khai thác, bảo vệ, phát triển rừng; chủ động kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp...

TRẦN TUẤN

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 dự kiến vượt mục tiêu 5%

(vtv.vn) Ước tính đến hết năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước sẽ vượt 5% so với dự toán được Chính phủ giao.

Tính đến giữa tháng 12, thu ngân sách đã đạt trên 1,41 triệu tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch. Kho bạc Nhà nước cũng thực hiện kiểm soát chi, phát hiện trên 16.000 khoản chi chưa đúng thủ tục, yêu cầu bổ sung.

Ngoài ra, trong bối cảnh số dư ngân quỹ cao, giải ngân vốn đầu tư công chậm, Kho bạc Nhà nước đã tham mưu Bộ Tài chính điều chỉnh giảm kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ và cho ngân sách trung ương vay, qua đó tiết kiệm chi phí lãi vay hơn 2.200 tỷ đồng/năm.

Bỏ hóa đơn giấy từ cuối năm 2020



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Theo Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế, từ đầu tháng 11/2020 sẽ chấm dứt sử dụng hóa đơn giấy và chuyển sang dùng hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước.

Cũng từ mốc tháng 11/2020, đơn vị kinh doanh đã bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là phải xuất hóa đơn. Vì vậy, quy định hiện hành là trị giá hàng hóa trên 200.000 đồng mới phải xuất hóa đơn sẽ bị bãi bỏ.

Một trong những nội dung bắt buộc khi xuất hóa đơn điện tử là thông tin kê khai trên hóa đơn phải có tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) của người mua. Bên bán và bên mua hàng hóa, dịch vụ sẽ thỏa thuận để lựa chọn phương thức giao, nhận hoá đơn điện tử như qua email, fax, tin nhắn...

Người tiêu dùng cần ý thức được việc nhận hóa đơn là quyền lợi, trách nhiệm của mình, nhất là sẽ được bảo vệ khi có tranh chấp, kiện tụng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Sẽ xây dựng mức giá hợp lý với sách giáo khoa mới



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định, sẽ không để sách giáo khoa mới phải "cồng" toàn bộ chi phí đầu tư biên soạn và phát hành.

Nhà xuất bản này cho biết sẽ xây dựng mức giá hợp lý đối với các bộ sách giáo khoa mới trên cơ sở tính toán, cân đối, phân bổ hợp lý các chi phí, bù đắp để đảm bảo giá bán phù hợp với mức sống của đại đa số người dân. Hiện nay, tất cả các bộ sách giáo khoa mới đều chưa công bố giá bán sách. Ngoài ra, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ cung ứng 40.000 bản sách giáo khoa mới để các giáo viên và các trường có cơ sở nghiên cứu trước khi quyết định chọn sách.

Trong chiều ngày 17/12, bộ sách giáo khoa cuối cùng trong 5 bộ sách giáo khoa mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đã được công bố. Đây cũng là bộ sách giáo khoa xã hội hóa duy nhất.

MẠNH THẮNG

ĐIỆN LỰC KIẾN XƯƠNG

Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Thời gian qua, Điện lực Kiến Xương đã tích cực tuyên truyền, triển khai các giải pháp đồng bộ thực hiện công tác thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, mang lại tiện ích tối ưu cho khách hàng.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc Điện lực Kiến Xương cho biết: Khi thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tất cả các bên đều được hưởng lợi. Về phía Điện lực Kiến Xương được nhân lực; phía khách hàng có thể thanh toán

tiền điện mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc không gian và thời gian, không mất phí; đơn vị trung gian có thêm khách hàng sử dụng dịch vụ. Có thể thấy thanh toán không dùng tiền mặt đang là xu thế tất yếu, đối với ngành điện

cũng đem lại nhiều lợi ích cho đơn vị và khách hàng. Để đẩy mạnh việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, Điện lực Kiến Xương đã nỗ lực tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của khách hàng khi thanh toán tiền điện bằng thẻ và ngân hàng điện tử. Theo đó, Điện lực Kiến Xương tổ chức hội nghị khách hàng, treo băng rôn, thông báo, hướng dẫn thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tại điểm giao dịch của đơn vị. Phối hợp với các đối tác tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng thanh toán bằng nhiều phương thức như: trích nợ tự động tài khoản; thanh toán qua Internet Banking/Mobile Banking; thanh toán tại các ngân hàng bằng chuyển khoản; thanh toán qua ví điện tử. Ngoài ra, Điện lực Kiến Xương còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: phối hợp các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phát động thi đua sâu rộng, giao chỉ tiêu cụ thể cho cán bộ, nhân viên

tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè... thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Hiện nay, Điện lực Kiến Xương đang quản lý 90.754 khách hàng. Trong thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đã phối hợp với các ngân hàng BIDV, VietinBank, Vietcombank, Techcombank, ABBank...; các đối tác gồm Bưu điện, Viettel, ECPay, MoMo, ViMo, VNPAY... Kết quả thanh toán tiền điện của Điện lực Kiến Xương đến nay đạt 2.079/90.754 khách hàng. Mặc dù Điện lực Kiến Xương đã đạt được một số thành công bước đầu, tuy nhiên, trong thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt còn nhiều khó khăn như: thói quen tiêu dùng tiền mặt của người dân ăn sâu từ lâu kết hợp với tâm lý sợ rủi ro khi giao dịch điện tử và mạng lưới chấp nhận thanh toán qua thẻ còn chưa đủ... Ngoài ra còn có nguyên nhân do số khách hàng chưa có tài khoản tài ngân hàng còn lớn; nhiều khách hàng ở vùng nông thôn chưa quen sử dụng các thiết bị công nghệ để thanh toán điện tử; số dư trong tài khoản không đủ để thanh toán tiền điện; các địa chỉ giao dịch của ngân hàng và tổ chức trung gian chủ yếu

tập trung ở khu vực thị trấn, thị tứ. Cùng với đó, các sản phẩm dịch vụ của đối tác khách thiết kế phù hợp với hành vi, nhu cầu người sử dụng ở khu vực nông thôn, nhất là dịch vụ tài chính số, thanh toán qua điện thoại di động. Quy trình giao dịch mở tài khoản, nộp rút, gửi tiền còn nặng nề về giấy tờ, thủ tục, chưa thuận cho khách hàng. Để nâng số khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, thời gian tới, Điện lực Kiến Xương tiếp tục đề ra các giải pháp như: tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân đã có tài khoản tài ngân hàng dùng hình thức ủy nhiệm chi tự động hoặc các hình thức khác để thanh toán tiền điện. Nếu khách hàng chưa có tài khoản tài ngân hàng, vận động khách hàng đăng ký mở tài khoản, sử dụng thẻ ATM để thanh toán tiền điện qua ngân hàng. Chủ động làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang trả lương qua tài khoản ngân hàng để đăng ký thanh toán tiền điện theo hình thức trích nợ tự động đối với cán bộ, nhân viên, người lao động...



Điện lực Kiến Xương bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng.

Mô hình chuyển đổi chăn nuôi hiệu quả

Vừa qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã làm điều đáng buồn trong trại, gia trại chăn nuôi của người dân trên địa bàn tỉnh. Nhưng với sự nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường, không ít người đã chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng và thành công theo hướng đi mới. Điển hình là gia trại nuôi gà đẻ của ông Đặng Thanh Tùng, thôn Đa Phú 2, xã Thống Nhất (Hưng Hà).

Ông đã trải qua nhiều nghề khác nhau nhưng cuối cùng nhận thấy việc đầu tư chăn nuôi ngay trên mảnh đất quê hương sẽ đem lại hiệu quả. Bắt tay vào phát triển gia trại với vốn ít ỏi, lấy ngắn nuôi dài, ông Tùng đầu tư nuôi lợn nái, một đàn lợn thịt và vài trăm con gà, vịt. Tiến bán gà thịt quay vòng mua cám nuôi lợn, giống lợn tự cung nên lãi cao hơn. Từ những đồng vốn vay ban đầu, ông đã có lãi để mở rộng quy mô trang trại của mình, phát triển đàn lợn quy mô tương đối lớn. Nhưng những năm gần đây, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi đã làm điều đúng các trang

trại chăn nuôi lợn trên địa bàn. Gia trại của ông Tùng cũng thiệt hại không nhỏ. Nhận thấy việc tái đàn chưa an toàn và mức rủi ro cao, ông đã mạnh dạn chuyển sang nuôi gà đẻ. Đến nay gia trại của ông có trên 3.000 gà đẻ, mỗi ngày cho từ 1.500 - 1.800 quả trứng, giá bán 2.500 đồng/quả. Trừ chi phí mỗi tháng ông lãi ròng trên 30 triệu đồng. Ông Tùng cho biết: Nuôi gà đẻ tuy đơn giản nhưng phải là người chịu khó, cần cù thì mới thành công. Đặc biệt, khi bắt gà giống về thả nuôi là phải tiêm phòng ngay các bệnh cúm gia cầm, tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn... và thường xuyên phun thuốc

tiêu độc, khử trùng chuồng trại. Khi gà lớn vẫn cần phải tiêm phòng dịch bệnh bởi giống gia cầm rất dễ lây nhiễm bệnh cúm, thương hàn hoặc viêm phổi, ỉa chảy... Trong giai đoạn gà đẻ trứng cần cung cấp đủ dinh dưỡng và thức ăn để gà mẹ không bị ốm. Trong đó, chú trọng nguyên tố vi lượng và vitamin trong khẩu phần thức ăn của gà đẻ trứng. Ngoài ra, chuồng trại cũng là khâu quan trọng trong kỹ thuật nuôi gà đẻ trứng như cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, khử trùng, tiêu độc định kỳ. Chuồng trại cần dọn đầy đủ chất độn chuồng bằng trấu, hoặc rơm khô cắt ngắn 5cm, hoặc mùn cưa rải dày 10 - 15cm. Bóng điện

cần công suất khoảng 75 - 100W, cách đất khoảng 150cm. Nguồn nhiệt sưởi mùa lạnh có thể dùng bếp than, bếp trấu nhưng phải có hệ thống để dẫn khí CO₂ ra ngoài chuồng.

Ông Tạ Văn Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết: Khi bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra, thiệt hại của bà con là rất lớn song bà con đã rất nhạy bén chuyển đổi đàn vật nuôi. Điển hình như gia trại của ông Đặng Thanh Tùng, sau một thời gian gần bó với nghề nuôi gà, nhờ chịu khó, ham học hỏi và say mê ông đã trở thành một trong những hộ chăn nuôi tiêu biểu của xã. Ngoài ra, ông còn tích cực vận động và hỗ trợ cho các hộ nông dân khác trên địa bàn xã cùng phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện tại, ở làng Đa Phú đã có câu lạc bộ nông trang Đa Phú, có 10 hộ chăn nuôi gà với tổng đàn trên 3 vạn con, chủ yếu cung cấp gà thịt và trứng cho thị trường khu vực Đông Bắc. Các thành

viên trong câu lạc bộ luôn có sự hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và tạo mối liên kết chặt chẽ để bảo đảm ổn định đầu ra sản phẩm. Nhờ đó, cũng như gia đình ông Tùng, đến nay hầu hết các

thành viên của câu lạc bộ nông trang Đa Phú đều có kinh tế rất vững, nhiều hộ vươn lên trở thành hộ giàu.

XUÂN SINH
(Hưng Hà)



Gia trại của ông Tùng cho hiệu quả kinh tế cao.